

Listahan ng presyo at FAQ – Mga Madalas Itanong

Real Estate Matching



Lugar ng Franchise: 1 Ang Lisensya ay may 200.000 na naninirahan (rehiyonal/ heograpikal na mga kinakailangan ay isasaalang-alang) na may proteksyon sa teritoryo. Sa bawat Franchise area 1 License lang para sa Real Estate Agency at 1 License para sa Property Management.

Bilang ng mga Lisensya: hindi bababa sa 1 Lisensya

Mga Multi Franchise Units: Sa pangkalahatan maaari mong pagsamahin ang Lisensya para sa Ahensya ng Real Estate o Pamamahala ng Ari-arian sa Mga Serbisyong Pagpinansya, Seguro at/o Pagsusuri. Bilang karagdagan, nag-aalok kami ng opsyon na magkaroon ng Multi Franchise Units (Licence for Real Estate Agency at License for Property Management sa parehong lugar o sa iba't ibang lugar) at/o mas malalaking lugar na may Real Estate Matching – Real Estate Matching24. Kasama rin sa aming Company Partner Groundfloor24.

Mga Kinakailangan: Sa pangkalahatan ay ang layunin na magkaroon ng Opisina. Sa 1 Lisensya maaari kang magsimula nang walang Opisina at sa susunod na pagkakataon ay magbubukas ka ng Opisina para sa iyong Negosyo.

Mga gastos sa lisensya (panimulang bayad): 1. Ang halaga ng lisensya ay 500.000 PHP INR (karamihan ng mga bansa) at ang 2. Ang lisensya ay nagkakahalaga ng 50% ng unang Lisensya. Ang mga kinakailangan para sa 50% Pagbawas ng pangalawang Lisensya ay, na ang Franchise Area ay katabi ng unang Franchise Area at mayroon ka o nagbubukas ng Opisina para sa iyong Negosyo. Kung hindi, ang halaga ng 2. Lisensya ay katulad ng unang Lisensya.

Kung interesado ka sa higit sa 2 Lisensya, mangyaring sumulat sa amin sa franchisepartner@realestatematching24.com.

Ang unang dalawang Franchise Partner sa bawat Bansa ay kailangang magbayad ng panimulang bayad mula 50.000 PHP sa halip na 500.000 PHP.

Mga buwanang bayarin: nakapirming halaga at isang porsyento ng turnover Kung interesado ka at gusto mong makatanggap ng karagdagang impormasyon, mangyaring sumulat sa amin franchisepartner@realestatematching24.com

Real Estate Matching and Real Estate Matching24



<https://www.twenty20.com/photos/6dd0>

WWW.REALESTATEMATCHING24.PH

@ SINCE 2018 ALL RIGHTS RESERVED - REAL ESTATE MATCHING24 GROUP

30.06.2020 (since 2018), Philippines (Filipino)